

ฉันปลอดภัยแล้ว

ก่อนหน้านี้ฉันไม่เคยคิดว่ามาตรการป้องกันต่างของไต้หวันและมหาวิทยาลัยในช่วง Covid จะเกี่ยวข้องกับฉันเท่าใดนัก เพราะมาตรการการป้องกันโรคระบาดนั้นคล้ายคลึงกันในทุกที่บนโลกตามกระบวนการทางการแพทย์ แต่ความคิดฉันก็ต้องเปลี่ยนไปตั้งแต่วัคซีนเกาตวน ที่ผลิตโดยไต้หวันได้ปักลงบนตัวฉันในวันที่ 25 สิงหาคม 2021

แม้ว่าระบบการจองวัคซีนของไต้หวันจะเป็นภาษาจีนทั้งหมดและฉันผู้ซึ่งเป็นนักศึกษา ป.เอก ที่มีความรู้ภาษาจีนระดับพื้นฐานตามที่ได้เรียนกับศูนย์ภาษาของ NCHU แต่นั่นก็หาได้เป็นอุปสรรคไม่ ด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของภาควิชาและอาจารย์ที่ปรึกษาของฉัน ทำให้การจองวัคซีนและการจองคลินิกสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว

และแล้ววันฉีดวัคซีนก็มาถึง ฉันทราบดีถึงความเสี่ยงในการฉีดวัคซีน แต่ก็คิดว่าฉันจะเป็นผู้โชคร้าย ในคืนที่ได้รับวัคซีนฉันมีอาการผิดปกติจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนด้วยอาการหายใจไม่ออกและหัวใจเต้นแรง โชคดีที่ฉันมีเพื่อนนำฉันส่งโรงพยาบาล ระหว่างอยู่โรงพยาบาลคุณหมอให้ฉันนอนโรงพยาบาลสองวันเนื่องจากอาการผิดปกติที่หัวใจของฉัน จากการทำไม่เคยนอนโรงพยาบาลในต่างประเทศและภาษาจีนขั้นพื้นฐานของฉันไม่อาจรับมือสถานการณ์ที่เถาไถมเข้ามาได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารอาการป่วยกับแพทย์ สถานการณ์ต่างๆได้นำพาความรู้สึกกังวลและความกลัว เข้ามาแทนที่ความมีเหตุผลของฉัน

แต่แล้วความกังวลของฉันก็ได้รับการเยียวยา เพราะในเวลาเพียงไม่นานฉันก็ได้รับเสียงโทรศัพท์ที่แสดงความห่วง ทั้ง e-mail และโทรศัพท์จาก NCHU ที่เข้ามาแบบไม่ขาดสาย ความอ่อนล้าจากอาการป่วยกลายเป็นความรู้สึกประหลาดใจที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ต่างให้ความเป็นห่วง จนทำให้ความกังวลของฉันลดลง ทั้งๆที่ฉันแค่รายงานอาการป่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาของฉันทราบเท่านั้น แต่ด้วยความเป็นห่วง อาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ติดต่อฝ่ายนักศึกษาต่างชาติของ ม.จงซิง (OIA) อย่างรวดเร็ว และฉันก็ได้ทราบในภายหลังว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ช่วยเหลือเรื่องเอกสาร การประสานงานและธุรกรรมต่างๆทั้งหมด ทำให้ฉันคลายความกังวลด้านภาษาจีนลงไปได้

ทาง OIA กระจายข่าวให้กับเพื่อนคนไทยและได้ติดต่อฉันอย่างรวดเร็วเพื่อแสดงความห่วงใย พร้อมเสนอช่องทาง social media ต่างๆที่เป็นระบบช่วยเหลือด้านสุขภาพของมหาวิทยาลัย

โดยเฉพาะ รวมถึงขั้นตอนความช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งระบบเหล่านี้เป็นสิ่งที่ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้ใช้มาก่อน หรือไม่กี่ไม่เคยคิดว่ามีอยู่เสียด้วยซ้ำ ยิ่งทำให้ฉันประหลาดใจและทำให้ความเชื่อมั่นของฉันมีมากขึ้น ในตอนนี้เองความรู้สึกปลอดภัยและความรู้สึกซาบซึ้งที่ได้گذกร่อนความกังวลที่เคยมี เพราะฉันสัมผัสได้ถึงพลังบวกที่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนมอบให้เวลาที่ฉันเผชิญความยากลำบากที่ไม่อาจบรรยายเป็น ภาษาต่างประเทศได้

จากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ฉันได้เห็นถึงความร่วมมือ การประสานงานต่างๆของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความรวดเร็ว แต่นั่นก็ไม่ได้สำคัญไปกว่าความรู้สึกห่วงใยที่ทุกคนใน **NCHU** มอบให้ หากเปรียบ ระบบที่ดีเป็นดังต้นไม้ใหญ่ มิตรไมตรีของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ก็เปรียบเสมือนสายน้ำ สำหรับฉันแม้ว่าจะ มีระบบการให้การช่วยเหลือที่ดีสักเพียงใด แต่จะไม่มีประโยชน์อันใดเลยหากระบบนั้นไม่ได้ถูกหล่อเลี้ยง จากความเป็นมิตรและความจริงใจที่แท้จริง **NCHU** เป็นทั้งต้นไม้และสายน้ำที่มอบความรู้สึกปลอดภัยที่ ฉันไม่เคยคิดว่าจะหาได้จากการเรียนในต่างประเทศมาก่อน

สุดท้ายนี้ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ **NCHU OIA** รวมถึงเพื่อนๆที่คอย ช่วยเหลือฉันยามวิฤตมา ณ โอกาสนี้

